



ที่ สธ ๐๔๐๗.๘/๒๒๙๒

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗0 มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โรคโควิด 19

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๘๔๓๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๘๔๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โรคโควิด 19 ของคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก รับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง โรคโควิด 19 ไปพิจารณา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการในภาพรวม ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โรคโควิด 19 เสนอ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้ กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็น ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์ รวม ๑๑ หน่วยงาน พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาในภาพรวม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแนวทางหรือมาตรการ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๒๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๙๕๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spd.liaison@ddc.mail.go.th